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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 224–2/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  23  กุมภาพันธ์  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ  ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 
24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์วิกิจ  ผินรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  7 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  8 นายอนุสรณ์  สนธิคุณ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์  อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
13 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
15 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
16 นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

การจัดการ 
17 นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
18 นายเข้มนที ศรีสุขล้อม นักวิชาการศึกษา 
19 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20 นายสุทธิเดช เกศมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
21 นางสาวอริญรดา  มานพศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
22 นางสาวปรางทิพย์ พุทธสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23 นางสาวดวงพร ง่วนสน นักประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 224 – 2/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    เนื่องจากวาระที่ 4.2 ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์

และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 
แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และเรียกประชุมกรรมการสภา
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คณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือเลือกประธานสภาและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๖ นั้น  โดยผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และเชญิเข้าร่วมประชุม 

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  - เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566  อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโครงการ  “Reinforcing Non-University Sector at the 
Tertiary Level in Engineering and Technology to Support Thailand Sustainable Smart Industry – ReCap  
4.0” ที่ เกิดจากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  สถาบันอุดมศึกษาในไทย 5 สถาบัน และ
สถาบันอุดมศึกษาในยุโรปอีก 3 ประเทศ เพ่ือยกระดับความเป็นเลิศของคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทย 
ภายใต้ โครงการ ReCap 4.0  ซึ่ งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง University of Minho, Mary Immaculate 
College, University Politehnica of Bucharest มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมความรู้ทักษะพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของท้องถิ่น ในการสร้างรากฐานหลักของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป 

  - ในระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช จัดงาน “ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566” เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน สร้างแหล่ง
เรียนรู้การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาและคณาจารย์ ได้นำองค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไปเผยแพร่บริการชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

  - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง 
คณะบริหารธุรกิจ กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ในด้านการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน
ทางด้านวิชาชีพของบุคลากรให้บรรลุมาตรฐานระดับสากล และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในด้านการใช้โปรแกรม SAP Business One  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

  - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และ
หารือดำเนินการบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) เพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทีมแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โดยมี  นายนันทนิตย์ ฉัตรศิริวรางกูร ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  และนางดวงใจ นพวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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  - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับ
มอบบ้านรัตนพฤกษ์  ชอว์ โดยผู้บริจาคคือ นางวรรณี รัตนพฤกษ์ ชอว์  นายวิลเลี่ยม  ชอว์ และนายแพทย์คาร์ล 
ชอว์  โดยได้ตัดสินใจมอบบ้านหลังนี้ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่ง
คณะสามารถดูแลอาคารนี้ได้เป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนี้
ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาได้อย่างราบรื่น และเพ่ือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมบนความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชาวบ้านในพื้นที่ ในการเรียนรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลารักษาคุณค่า 
และความสำคัญทางสถาปัตยกรรม ตามกระบวนการอนุรักษ์ให้มีรูปแบบและการวางผังที่คงเดิม ซึ่งบ้านหลังนี้เป็น
อาคารตึกสองชั้นสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Chinese Architecture) 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรับน้ำหนักด้วยเสาและคาน 

  - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  วิทยาลัยรัตภูมิ จัดโครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตร
สมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจเกษตร หัวข้อ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการในการปลูกเมล่อนเพ่ือธุรกิจแปรรูป” โดยมีวิทยากร  นายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร จากฟาร์ม   
ฉิมเมล่อน จังหวัดสตูล ให้เกียรติมาบรรยายแนะนำเทคนิค และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเมล่อน ให้แก่บุคคลทั่วไป
ที่สนใจ รวมไปถึงบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

  - เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม   
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาความรู้ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงของการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา         
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  - เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำ
วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน  และองค์กรภาคเอกชน      
3 องค์กรในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  (2) มหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง (3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง                           
(4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (5) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง (6) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  (7) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (8) ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นาบินหลา) จังหวัดตรัง (9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง (10) หอการค้าจังหวัดตรัง  
และ (11) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564  และประจำปีการศึกษา 2565  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าสำนักพระราชวังได้
มีหนังสือแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปี
การศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 18 - 22  กันยายน 2566   โดยวันเวลาที่ชัดเจน นั้น ทางสำนักพระราชวังจะ
ประสานมาอีกครั้ง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  
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 1.2.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับมอบ บ้านรัตนพฤกษ์  ชอว์ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบบ้านรัตนพฤกษ์  ชอว์ โดยผู้บริจาค ได้แก่ นางวรรณี รัตนพฤกษ์ ชอว์  นายวิลเลี่ยม ชอว์ 
และนายแพทย์คาร์ล ชอว์  โดยได้มอบบ้านหลังนี้ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนี้
ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลา และเพ่ือกิจกรรมทางการเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิจัย ซึ่งบ้านตั้งอยู่    
ณ ถนนรามัญ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยบ้านหลังนี้ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งหลักการในการรับมอบบ้านมา คือ ห้ามมิให้นำไปให้ผู้อื่นเช่า ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว ตัวบ้านและที่ดินจะ
ตกเป็นของวัด ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในวันที่รับมอบบ้านนั้น     
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ก็ได้มาร่วมและรับรู้แล้วว่าทางเจ้าของบ้าน ได้มอบบ้านให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้
ดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการเช่าให้ถูกต้องต่อไป 
เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ แต่ว่าเป็นพื้นที่ของวัด  ซึ่งคาดว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถจะใช้ประโยชน์จาก
บ้านหลังนี้ร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลา และใช้ในเรื่องการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในเรื่องของ
การอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา และต่อยอดยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา  อีกทั้งอาจจะใช้เป็นที่พัก
สำหรับ Visiting Professor ไดอี้กด้วย 
  ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของบ้านเดิม ได้ยกพ้ืนที่ให้กับวัดมานานแล้ว จึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้อง  โดยต้องไปหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประเมินเรื่องที่ดิน 
และค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเช่าต่อปี 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวางแผน   

การใช้พ้ืนที่ที่ได้รับมอบ ให้เป็นประโยชน์กับกิจการของมหาวิทยาลัยฯ เช่น เรื่องการเรียนการสอน หรือใช้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือใช้เป็นที่พักสำหรับ Visiting Professor และจากการที่บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนนางงาม ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา มหาวิทยาลัยฯ อาจจะใช้เป็นที่สำหรับ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณะได้รับทราบด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 หนังสือจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจกหนังสือจากสถาบันคลังสมองของชาติ ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน  โดยมี
จำนวน 4  เล่ม ดังนี้ 
  1. การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 
  2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน 
  3. เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
  4. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับมาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ/
คล่องตัว ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในบริบทการอุดมศึกษาไทย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง   

  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้ 
  1.4.1.1  หารือการบริจาคที่ดิน บริเวณเกาะราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งความประสงค์จะ

บริจาคที่ดินบริเวณเกาะราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณปลายเกาะราบ 
โดยบรรพบุรุษได้บริจาคให้กับวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดการเรียนการสอน
ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม จึงเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว อาจจะใช้ทำประโยชน์สำหรับสร้าง
เป็นที่ฝึกนักศึกษา หรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการศึกษา และอาจจะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ด้วย ซึ่งตนสามารถดำเนินการบริหารจัดการที่ธรณีสงฆ์ตรงนี้ ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เช่าหรือขอสิทธิมาใช้ ซึ่งจะ
ได้หารือกันต่อไป ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะสมที่จะทำให้เกิดกิจกรรมใดข้ึนมาบ้าง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  1.4.1.2  นำเสนอเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางพิเศษ สายขนอม -  เกาะสมุย 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเรื่อง การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการทางพิเศษสายขนอม - เกาะสมุย โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการสะพานข้ามเกาะ
สายขนอม – เกาะสมุย  โดยเบื้องต้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะเป็นผู้ดำเนินโครงการ ในการศึกษา
ความเหมาะสม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติ ภายใน
ปี 2567 โดยจะเริ่มศึกษาภายในปี 2566 และคาดว่าจะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2567  ซึ่งโครงการ
จะเป็นสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทั้งนี้ แนวเส้นทางและรูปแบบสะพานของโครงการฯ จะต้องดูแนวเส้นทางที่มี
ความเหมาะสมในการดำเนินการ ซึ่งมีทั้งหมด 5 เส้นทาง และปัจจุบัน กทพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนิน
โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนเห็นว่ารูปแบบทางเลือกโครงสร้าง นอกจากจะสร้างเป็นสะพานแขวนแล้ว 
อาจจะสร้างเป็นอุโมงค์ (Tunnel) หรือสร้างแบบ Immersed Tube (IMT)  ซึ่งจะได้ทำการศึกษาข้อเปรียบเทียบ
ของการสร้างทั้ง 2 แบบต่อไป 

  ทั้งนี้ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการสร้างเป็นอุโมงค์หรือสร้างเป็นสะพาน นั้น หากสร้างเป็นอุโมงค์ 
จะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะบนบก (Onshore) เพียงอย่างเดียว แต่ก็มีวิธีในการป้องกันผลกระทบ คือต้อง
สร้างอยู่บนดินทรายทั้งหมด ส่วนผลกระทบอ่ืน ๆ เช่น แนวปะการัง ก็สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ไม่ยากแล้วใน
ปัจจุบัน เพราะว่ามีวิธีย้ายด้วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงคิดว่าโครงการนี้สร้างเป็นอุโมงค์จะดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามก็
ต้องรอการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อน ว่าจะใช้แนวทางใด 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. หากโครงการนี้เกิดขึ้นได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการได ้
 2. หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และสามารถประสานกับโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเล
อ่าวไทย-อันดามัน (แลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง) ได้ด้วย ยิ่งจะทำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง
ระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน และหากมีท่าเรือด้วย ก็จะเกิดผลดีกับทางภาคใต้เป็นอย่างมาก 
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 3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะต้องศึกษาในหลายมิติ 
อาจจะต้องรวมถึงการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  ซึ่งก็
ต้องรอการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดี 
ให้มีผลกระทบที่น้อยที่สุด ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลัง
เสร็จสิ้นการประชุมฯ ในวันนี้   ตนและศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ จะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการหารือเรื่องของความร่วมมือ และ
จะได้ให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เข้ามาช่วยวางแผนด้วย ซึ่งที่
เกาะสมุย มีชาวเยอรมันอยู่ประมาณ 800 คน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ GIZ จะเข้ามาช่วยได้ในหลาย ๆ เรื่อง 
  ทั้งนี้ ยังกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 นั้น เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย 
จะเดินทางไปยังเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล และเดินทางต่อไปยังจังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงาน GIZ เดินทางมาด้วย 
ซึ่งปัจจุบัน GIZ และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมพัฒนาเกาะบุโหลนดอน และต่อไปในอนาคตอาจจะให้ GIZ มาพัฒนาที่
เกาะสมุย และหากมีโอกาสก็อาจจะให้มาพัฒนาในเรื่องของทะเลสาบจังหวัดสงขลาด้วย ส่วนที่จังหวัดกระบี่ก็จะไปดู
เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตปาล์ม  
  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน
องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นโดยดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งเห็นว่าเนื่องจากอาณาเขตของมหาวิทยาลัยฯ ก็อยู่ในภาคใต้ จึงน่าที่จะมา
ร่วมกันทำโครงการนี้  และยังมีโครงการการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะทำร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในภาคใต้เรื่องการท่องเที่ยวมีความได้เปรียบมาก มีโอกาสที่จะดำเนินการได้อีกมากมาย 
ในการที่จะสร้างความเจริญให้ภูมิภาคได้ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 223 – 1/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 223 – 1/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
         - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และเรียกประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เพ่ือเลือกประธานสภาและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗ -๘/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านสายวิชาการ และด้านสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด นั้น 
   ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่บรรลุค่าเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด จาก ๑๑ ตัวชี้วัด และอีก ๒ ตัวชี้ วัด ไม่มีการ
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กำหนดค่าเป้าหมาย และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมฯ 
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ต่อที่ประชุมฯ ว่า ส่วนใหญ่งานที่เป็นงานให้ความรู้ หรือการอบรม จะได้ตามเป้าหมาย แต่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย คือ 
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานที่ส่งด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าแนวโน้มในการยื่นขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ก็เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

4.4  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

 ความเป็นมา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน 
จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน 2,164,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
   1. กองพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 500,000 บาท  
เพ่ือจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37  "ศรีวิชัยเกมส์" 
  2. กองกลาง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา จำนวน 1,664,000 บาท เพ่ือ
ดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา  

   ด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการอนุมัติใช้
เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน  2,164,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อ
บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน  จำนวนเงิน 2,164,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖6 หลังหักอนุมัติใช้ครั้งนี้ 
จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังนี้ 
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หน่วยงาน 

 
เงินรายได้สะสม           
ณ 31 ม.ค. 66           
รวมเงินลงทุน           
หลังหักเงินกัน 

 
จำนวนรายการ 

ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

 
งบประมาณ 

เงินรายได้สะสม 
คงเหลือ 

1. สำนักงานอธิการบด ี
 

338,910,666.19 1 รายการ 500,000 338,410,666.19 

2. ส่วนกลางสงขลา 
  

316,828,557.89 1 รายการ 1,664,000 315,164,557.89 

รวมท้ังสิ้น 655,739,224.08 2 รายการ 2,164,000 653,575,224.08 
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.5  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   

ความเป็นมา 
  ตามท่ี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มี
ความประสงค์ขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาปรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

   1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    -  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท 
    -  สาขาวิชาอ่ืน ๆ    ภาคการศึกษาละ 11,750 บาท 
   2.  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศกึษาละ 29,000 บาท 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5. พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2566 - 2570  

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นให้พ้ืนที่วิทยานครศรีธรรมราช ดำเนินการ

บริหารจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ตามศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ที่มุ่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน และเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และ
เพ่ิมรายได้ของพ้ืนที่ ในทุกมิต ิ 

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 – 2570 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
โปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ.ศ.  
2566 – 2570  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) (15) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” “(15) 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้
อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้” “(16) ส่งเสริม สนับสนุน 
และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ว่าวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ทั้ง 3 พ้ืนที่ (ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ และขนอม) มีพ้ืนทีร่วมกันทั้งหมด จำนวน 3,624 ไร่ โดยในพ้ืนที่ทั้ง 
3 แห่ง มีลักษณะของพ้ืนที่ต่างกัน ดังนี้ 

 - พ้ืนทีทุ่่งใหญ่ จำนวน 2,500 ไร่ เป็นที่ดินขอใช้กรมป่าไม้ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  วัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ ไม่มีอายุของการใช้งาน ใช้จนหมดภารกิจ  

 - พ้ืนที่ไสใหญ่ จำนวน 552 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ที่ราชพัสดุ ธนารักษ์เป็นผู้ดูแล ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
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 - พ้ืนที่ขนอม จำนวน  627 ไร่ เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์” ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่
ที่ขอใช้ในเงื่อนไขใช้เพ่ือจัดการศึกษา กรณีหากมีโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ดผ่าน มหาวิทยาลัยฯ ต้องยินยอมให้ใช้ 
100 ไร่ ซ่ึงเป็นข้อระบุกันไว้ต้ังแต่ต้นจากจังหวัด 

  ฉะนั้น ใน 3 พ้ืนที่ ที่มหาวิทยาลัยฯ บริหารอยู่ พ้ืนที่ขนอมก็จะเป็นหนึ่งยูนิตที่เป็นการบริหารแบบ
เอกเทศ ซึ่งมีงบประมาณที่แยกต่างหาก โดยพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 2,500 ไร่ พ้ืนที่ทั้งหมดจะอยู่ในลักษณะของการใช้
ประโยชน์กับคณะเกษตรศาสตร์ เป็นแปลงปาล์ม แปลงยางพารา และแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 
50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และอีกประมาณ 600 ไร่ เป็นแปลงพืชเศรษฐกิจ เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ 273 ไร่ ที่ทำเป็นแปลง
หญ้าไว้ ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ใช้งานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีปลูกไม้ผล ซึ่งเป็น
แปลงทุเรียน มังคุด และเงาะ สวนมะพร้าว และเป็นบ้านพัก ซึ่งพ้ืนที่โดยรวมของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ ณ 
ปัจจุบันจะมีแปลงปาล์ม และแปลงยางพาราหลายแปลงที่มีอายุแก่ขึ้น ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างไรต่อไป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของรายได้เชิงพ้ืนที่ และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ใน
การที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ก็จะติดปัญหาในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ ในเชิงลักษณะของการเช่า  

 ส่วนพ้ืนที่ไสใหญ่  จำนวน 552 ไร่ ประกอบด้วยผู้ ใช้งานทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักงาน
วิทยาเขต พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ใช้งานของคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย แปลงมังคุด เงาะ ยางพารา ซึ่ง
พ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ ก็จะมีทั้ง 2 พื้นที่ ทั้งทุ่งใหญ่และไสใหญ่ ที่จะใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน ทั้งเป็น
แหล่งน้ำ แปลงพืชต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ส่วนสำนักงานวิทยาเขต มีประมาณ 197.5 ไร่ ซึ่งมีทั้งอาคาร
สำนักงาน และบ้านพักราชการซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว  โดยพ้ืนที่ของไสใหญ่ทั้งหมด ปัจจุบันใช้เป็นการ
หารายได้จากการเช่าทรัพย์สินอยู่บางส่วน มีบริการให้กับนักศึกษา ทั้งเป็นร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
ร้านค้า ร้านกาแฟต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่คาดว่าทิศทางในอนาคต ก็จะเป็นพ้ืนที่ในเมืองมากยิ่งขึ้น จากอัตราการ
ขยายตัวของเมืองทุ่งสง เพราะฉะนั้นตอนนี้สภาพของไสใหญ่จึงเหมือนกับในเมือง เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
มากนัก  

 ส่วนพ้ืนที่ขนอม จุดที่ตั้งขนอมเป็นเส้นทางผ่านจากบริเวณชายทะเลไปถึงเส้นเซาท์เทิร์นซีบอร์ดใน
อดีต จึงทำใหม้ีข้อกำหนดในการใช้พ้ืนที่  

 ทั้งนี้ เรื่องของจำนวนนักศึกษา จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ภาพรวมของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใน 
3 พ้ืนที่จะมีจำนวนนักศึกษาลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของวิทยาเขต ซึ่งมีรายได้ร้อยละ 
22 ที่หน่วยงานจัดการศึกษา นำส่งต่อวิทยาเขต ฉะนั้น ณ วันนี้ จะเห็นภาพชัดเจนว่า ทั้งในแง่ของรายพ้ืนที่ ทั้งใน
แง่ของภาพรวมวิทยาเขต ตัวเลขของการลดลงของนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารวิทยาเขต โดย
บุคลากรทั้งหมด รวมทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 590 คน ซึ่งภาพรวม
ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้นนโยบายต่อจากนี้ไป มหาวิทยาลัยฯ 
จะมีการปรับโครงสร้าง โดยปรับยุบ หรือรวมหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามา เพ่ือจะลดภาระตรงนี้  

 ส่วนรายได้ของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ มีรายได้จากงานฟาร์มที่เป็นของวิทยาเขตอยู่ไม่มาก เพราะที่เหลือเป็น
ของคณะเกษตรศาสตร์ เพราะฉะนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ก็จะเกิดมาจากค่าเช่าพ้ืนที่ ผลผลิตปาล์ม
น้ำมัน ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซ่ึงค่อนข้างจะมีจำกัด  ส่วนรายจ่าย เนื่องจากมีการใช้งบประมาณแบบสมดุล คือการ
บริหารงบประมาณไม่ให้ตั้งจ่ายแบบเกินงบที่หาได้ จึงทำให้เรื่องของการซ่อมบำรุงในการดูแลพ้ืนที่ และการทำ
โครงการใหม่ ๆ ดำเนินการค่อนข้างยากขึ้น ภาระในเรื่องของการซ่อมแซมก็จะมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักคือค่าจ้าง
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ของพนักงานดูแลเรื่องหอพัก และค่าใช้จ่ายปาล์มน้ำมัน โดยรายได้หลักของสำนักงานวิทยาเขตอยู่ที่ไสใหญ่ มีรายได้
ประมาณ 15 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมนำส่งจากการศึกษา จากหน่วยงานในพ้ืนที่ บวกกับค่าเช่า ซึ่ง
พ้ืนที่ไสใหญ่ สามารถมีค่าเช่าปีละประมาณ 1,100,000 บาท ปัจจุบันเมื่อนำมาบวกกับค่าธรรมเนียม ก็จะมีรายได้
อยู่ประมาณ 15 ล้านบาท มีรายได้จากปาล์มน้ำมันอยู่บ้างบางส่วน และรายได้หอพักนักศึกษา ส่วนตัวรายจ่าย
ประมาณ 11-12 ล้าน ซึ่งภาพรวมของรายได้ และรายจ่ายของวิทยาเขต ค่อนข้างจะปริ่ม ๆ มีเงินเหลืออยู่บ้าง แต่
ไม่มาก ฉะนั้น ในเชิงของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่อาจจะต้องคิดอย่างเร่งด่วน เหตุเนื่องจากนักศึกษาลดลง เมื่อ
ค่าธรรมเนียมลดลง ก็จะมีผลต่อรายได้ของวิทยาเขตด้วย ส่วนพ้ืนที่ขนอม ก็มีรายได้จากการจำหน่ายปาล์ม รายได้
จากหอพักนักศึกษา และรายได้อ่ืน ๆ เช่นกัน 

 ฉะนั้น ผู้บริหารและบุคลากรในพ้ืนที่มองถึงเรื่องแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้ได้รายได้เพ่ิมขึ้นจาก
พ้ืนที่ โดยได้มีการเสนอมาในหลายประเด็น ซึ่งรายได้ของวิทยาเขตโดยภาพรวม ณ วันนี้ มีอยู่ 5 ทาง คือ หอพัก
นักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก และงานฟาร์ม ซ่ึงผู้บริหารในพ้ืนที่ได้เสนอความเห็นใน
แนวทางการจัดหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของวิทยาเขต ดังนี้  

 1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการแข่งขันทางธุรกิจ  คือ การบริหารภายใต้
หน่วยงานเดียวกันในเรื่องจัดหารายได้ และการมอบอำนาจบริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาไม่เกิน 3 ปี ให้รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตดูแล 

  2. การจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินที่มีอยู่ ได้แก่  
 การยกระดับการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยมีแนวคิดที่จะทำร่วมกับภาคเอกชน 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตำรับยา ในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการ
บริการ เรื่องการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่มีอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนไทย ปรับเวลาและรูปแบบการ
ให้บริการ การร่วมกับเครือข่ายหมอพ้ืนบ้านภาคใต้  และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ิมการให้บริการสินค้า เช่น ยา
สมุนไพร และอาหารเพ่ือสุขภาพ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการจะสร้างโอกาสตรงนี้ ในฐานะที่พ้ืนที่ไสใหญ่
เป็นพ้ืนที่ตั้งของแพทย์แผนไทย และเป็นพ้ืนที่อยู่ในเมือง เพราะฉะนั้นจึงอยากให้มีการยกระดับการพัฒนาของเรื่อง
แพทย์แผนไทย   

 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการชุมชน เนื่องจากวิทยาเขตมีการเรียนการสอน
ในเรื่องของสัตวแพทย์ ควรมีการสร้างเครือข่ายคลินิก ในการทำคลินิกข้ันสูง หรือเป็นคลินิกส่งต่อ โดยดำเนินการใน
พ้ืนที่ที่เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชมองถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลสัตว์ให้มากขึ้น ต่อยอดในเคสหลัก ๆ สำคัญ ซึ่งลงทุนในครุภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ิมเติม ตรงนี้มองเห็นโอกาสว่า
เนื่องจากมีปศุสัตว์ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ไก่ แพะ หรือโค เพราะฉะนั้นอาจจะต้องสร้างเสริมความแข็งแกร่งใน
เรื่องของโรงพยาบาลสัตว์ เพ่ือยกระดับอีกขีดความสามารถหนึ่งในการต่อยอดจากคลินิกทั่วไป ที่เกิดจากลูกศิษย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ลงไปจัดการ  

 3. ปรับปรุงพ้ืนที่ สิ่งอำนวยความสะดวก  เป็นอีกแผนหนึ่งที่ทางพ้ืนที่เสนอมา ก็คือ เพ่ิมพ้ืนที่งาน
ฟาร์ม ตรงนี้พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และขนอม ได้เสนอมาในเรื่องของการปรับปรุงแปลงพืช เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เรื่อง
ของการปลูกพืชแนวรั้วที่ให้เกิดการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นหมากสง แล้วก็พืชสมุนไพรเครื่องเทศ ที่พ้ืนที่ไสใหญ่
อีก 18 ไร่ ที่จะมาหนุนเสริมกับกิจกรรมของแพทย์แผนไทย การพัฒนาแปลงที่ทุ่งใหญ่เพ่ือปลูกหญ้าอาหารสัตว์  ซึ่ง
ตรงนี้ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในการทำเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ในการผลิต ซึ่งตรงนี้ได้ลงทุน 
งบประมาณไปบางส่วนแล้วจากกรมปศุสัตว์ในเรื่องเครื่องจักร และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างเครื่องผสมอาหาร โรง
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ผลิต ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจที่เลี้ยงโค 
นอกจากนั้นจะมีปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง ในการปรับพ้ืนที่สวนยางเก่า สวนปาล์มเก่า มาเป็นสวน
ผลไม้ที่มีผลตอบแทนสูง โดยจะมีการปลูกทุเรียนจำนวน 10 ไร่  และมีการทำฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ โคขุน สุกร ไก่
กระทง และไก่พ้ืนเมือง ภายใต้ MOU รัฐร่วมเอกชน ซ่ึงได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน อีกทั้งยังมีในเรื่องการปรับปรุง
พ้ืนที่ศูนย์อาหารบริการ พ้ืนที่แนวรั้วบริเวณทางเข้าน้ำตกโยง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ไสใหญ่ จะมีการปรับปรุงพ้ืนที่ว่างเปล่า 
และให้เอกชนที่สนใจเข้ามาเช่า เพราะตรงนี้เป็นพ้ืนที่ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ส่วนพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าของพ้ืนที่ทุ่ง
ใหญ่ ก็จะทำเป็นตลาดชุมชนรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว  

 4. จัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ในการใช้พ้ืนที่ของทุ่งใหญ่ ก็จะมีเรื่องของค่ายกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ค่ายลูกเสือ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายยุวเกษตร การฝึกอบรมระยะสั้น ค่ายวิชาการ
ตอบโจทย์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน STEM ซึ่งจะจัดขึ้นให้มีความพร้อมในเชิงการรับนักศึกษา ซึ่งอาจจะต้องลงทุนในแง่
ของการปรับปรุงที่พัก ที่ตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชน และมีกิจกรรมประจำปีที่เกิดขึ้นทุกปีในตอนนี้และเริ่มจะติด
ตลาด เช่น งานประจำปี “ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์”  ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ศูนย์ผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น   

 5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร อาหารและสุขภาพ โดยจัดให้มีฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ทั้งทางด้าน
พืชและสัตว์  ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้งบประมาณมาลงทุนแล้วบางส่วน มีห้องปฏิบัติการแปรรูปและทดสอบ
อาหาร สนามกีฬามาตรฐานและฟิตเนส (มวยไทย) รวมทั้งให้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบในมหาวิทยาลัยฯ แบบครบ
วงจร ตรงนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ คิดไว้กับในพ้ืนที่ก็จะเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ซึ่งจะร่วมกับกรม
ปศุสัตว์ โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร โรงงานแปรรูปสมุนไพร อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ และโรงงานการ
แปรรูปอาหารต้นแบบ GMP  

 6. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งจะทำในพ้ืนที่ขนอม โดยมีการจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยว  CIM Camp ค่ายอนาคตเพ่ือคนรุ่นใหม่ CIM Mangrove Forest Campsites, CIM Events & Recreation 
Services  เป็นต้น  

 และมีอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ คือเรื่องของการลดรายจ่ายส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
ปัจจุบันเมื่อมองในแต่ละวิทยาเขต จะพบปัญหาว่า ณ วันนี้ คือเรื่องของรายจ่าย ในเรื่องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะ
เรื่องของไฟฟ้า ฉะนั้นพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของโซล่าร์เซลล์  เพ่ือจะใช้ในพ้ืนที่  
ทุ่งใหญ่ และพ้ืนที่ไสใหญ่ ซึ่งมีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นประมาณเดือนละ 1,000,000 บาท ซึ่งคณะทำงานได้เตรียมแผนที่
จะติดตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้รวมถึง เรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่องการลดกำลังคน โดยเฉพาะเรื่องของลูกจ้างที่
จะต้องลดจำนวนลงบ้าง เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง ฉะนั้นในหมวดของการลดค่าใช้จ่ายก็คงจะมองไปในเรื่อง
ของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และเรื่องของพลังงานทดแทน  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการรวมศูนย์ (Centralized) ระบบบริหาร  และกระจายศูนย์ 
(Decentralize) ระบบวิชาการ หลักสูตร ให้เป็นของคณะ ควรจะมีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วยว่ามี
การดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง 
 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแผนแม่บท (Master Plan) และมีบทบาทให้มากขึ้น ในเรื่องของแพทย์
แผนไทย ซึ่งพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และไสใหญ่ก็มีการทำสวนสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถเอ้ือมาใช้กับแพทย์แผนไทยได้ 
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แม้กระทั่งภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคใต้ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ซึ่งน่าจะมีการรวบรวม และดำเนินการยกระดับให้
จริงจัง เพ่ือที่จะได้ทำรายได้ให้เพ่ิมขึ้น และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
 3. แผนแม่บท (Master Plan) ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ควรจะชัดเจน ไม่ ใช่มี เพียง
รายละเอียดที่ระบุว่าปลูกยางพารา และปลูกปาล์ม กี่ไร่ ในแผนจะต้องมีการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ และศึกษา
รายละเอียดด้วยว่าในการปลูก  ใช้ระยะเวลาเท่าไร อัตราผลตอบแทน  ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น จึงจะถือว่าเป็น 

Master Plan เพราะการระบุเพียงแค่ว่าปลูกยางพารากี่ไร่ จะไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด ส่วน
เรื่องใดที่ไม่เกิดจะกระตุ้นให้เกิดได้หรือไม่ ซึ่งจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะไป จะดำเนินการได้หรือไม่นั้น ก็
ต้องดูทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยว่ามีมากพอหรือไม ่
 4. เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอ ไม่ได้แยกว่าเป็นรายได้ รายจ่าย ที่มีการลงรายละเอียดเป็นรายคณะ ซึ่ง
หากข้อมูลมีการแยกเป็นรายคณะ มีรายละเอียดว่าวิทยาเขตของนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยกี่พ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่
ประกอบไปด้วยคณะอะไร แต่ละคณะมีรายได้ รายจ่ายอย่างไรบ้าง แล้วก็มีแผนในการหารายได้อย่างไร สภา
มหาวิทยาลัยฯ จะพอมองเห็นประเด็นต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะได้ว่าคณะใดที่ยังมีศักยภาพในการ
หารายได้อย่างอ่ืนเพ่ิมขึ้น แต่หากนำเสนอในภาพรวมข้างต้น ทำให้ไม่สามารถช่วยวิเคราะห์ได้เท่าที่ควร ฉะนั้นถ้ามี
รายละเอียดของแต่ละคณะ จะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้น 
 5. ในข้อมูลของวิทยาเขต ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องโรงผลิตนมของมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ซึ่งโรงนม
ดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือดัดแปลงอะไรได้บ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ก็
ได้มีการลงทุนไปแล้ว เช่น ดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตนมอัดเม็ด ซึ่งเป็นการยกระดับไปจากเดิม และยังมีตลาดรองรับ 
ที่น่าจะสามารถดำเนินการได ้
 6. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช น่าจะต้องมุ่งไปทางด้านเรื่องของนวัตกรรม ในการที่จะใช้พ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดผลิตผลยางพารา หรือปาล์ม ขึ้นมานั้น หากมุ่งแต่ผลิตเพ่ือจำหน่ายเพียงอย่างเดียว จะใช้ระยะเวลานาน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะทำในลักษณะการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำให้เกิดนวัตกรรม ต้องเป็นการดำเนินการ
ลักษณะนั้นมากกว่า หรืออาจจะเน้นไปในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
น้ำมัน สบู่ ยาหม่อง เป็นต้น และในเรื่องแพทย์แผนไทย ก็อาจจะมีเรื่องของการสปา ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยวิธีทาง
การแพทย์เพ่ิมเข้ามา ส่วนเรื่องของเกษตร  อาจจะศึกษาเรื่องการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ โดยใช้ Biotechnology  เข้า
มาช่วยให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องใช้เวลานาน มหาวิทยาลัยฯ จึงควรศึกษาความเป็นไปได้ ว่า
สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด 
 7. ผลงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย ควรจะมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะผลักดันและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และในเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จัดทำเป็นแผนการ
ดำเนินการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อไป 
 8. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำ Master Plan เรื่องของแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ โดยบูรณาการจาก
หลาย ๆ ส่วน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
 9. ประเด็นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งได้ ระบุไว้ในแผนฯ แต่อยู่ในส่วนของการลด
รายจ่ายเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยังเป็นการใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้ได้อีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น เรื่องของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่มีทั้งในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ หรือทาง
สาขาประมง ก็มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ ซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร น่าจะนำมาใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน แล้วก็สร้างรายได้ในภาพรวมได้ คำว่าใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าวิทยาเขตเป็นเจ้าของ 
เพราะว่าความเป็นเจ้าของจะมากับความรับผิดชอบดูแลซ่อมบำรุง แต่ว่าวิทยาเขตน่าจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลหรือติดตาม
การใช้ประโยชน์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถจะใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือจะสร้างรายได้ในภาพรวม
ได ้
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 10. ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มีการเริ่มลงทุนในเรื่องของการหารายได้แล้วบางส่วน ก็คือ 
เรื่องโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) โดยตรงนี้คงต้องมีการบริหารจัดการและมีการทำการตลาดที่ดี 
เพราะว่าลูกค้าคงไม่ใช่คณะเกษตรศาสตร์อย่างเดียวที่เป็นผู้ใช้อาหารสัตว์หลัก ฉะนั้นการลงทุนตรงนี้ควรมีความ
คุ้มค่าหรือว่ากลับมาเป็นรายได้ของวิทยาเขตได้ชัดเจน 
 11. การปลูกยางพารา ควรจะต้องศึกษาเรื่องการผลิตเพ่ือการค้า (Commercial Scale) สำหรับ
สวนยางพารา ว่าจะต้องปลูกอย่างน้อยกี่ไร่ ถึงจะพอสำหรับครอบครัวหนึ่งครอบครัว ซึ่งของมหาวิทยาลัยฯ มีหลาย
ร้อยไร่ก็จริง แต่จะมีเวลามาบริหารจัดการได้หรือไม่ ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมอง เพราะเรื่อง Commercial Scale 
เป็นเรื่องที่ยากมาก แม้แต่การปลูกทุเรียน ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่   
 12. การที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรพยายามอย่าง
เต็มที่ในการที่จะพยายามกระตุ้นให้มีการรับนักศึกษามากขึ้น เพราะจากข้อมูลเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ารายจ่าย 
รายได้เกือบเท่ากัน ถึงแม้ว่าจะไม่ขาดทุน แต่ก็ไม่ได้อะไร จึงต้องหาแนวทางเพ่ิมรายได้จากพ้ืนที่ที่มีอยู่ ซึ่งหากเป็น
การเกษตร อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควร ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถลด
ระยะเวลาและเพ่ิมรายได้มากข้ึนเข้ามาช่วย  
 13. เรื่องการลดรายจ่ายที่สำคัญคือเรื่องพลังงาน ที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้พลังงานค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะเรื่องของ Solar ที่มีการตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการ ก็ควรจะเร่งดำเนินการให้เกิดเป็นความจริงในทุก
พ้ืนที ่แม้ว่าในการดำเนินการ อาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการประกันอาคารก็ตาม ก็ต้องไปสืบว่าราคาประกันเป็น
จำนวนเท่าใด มาเปรียบเทียบกับรายได้ดูว่าสามารถดำเนินการไดห้รือไม ่
 14. การดำเนินการแก้ปัญหาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรจะมีการรายงานความก้าวหน้าว่า
ดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง สามารถแก้ปัญหามากน้อยได้เพียงใด  อาจจะต้องมีการทำความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่น หรือทำโครงการร่วมกันกับคณะอ่ืน เป็นเรื่องที่ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป 
 15. การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้งพ้ืนที่ทุ่งใหญ่หรือพ้ืนที่ไสใหญ่ก็แล้วแต่ 
ควรจะทราบข้อจำกัดของคณะที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย ว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง อย่างเช่นกรณีการปลูกปาล์มน้ำมัน 
หากคณะเกษตรศาสตร์ ต้องการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามแต่ ก็ควรจะมีเหตุผลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าเพราะ
เหตุใด ทำไมคณะถึงยังเลือกทำปาล์มน้ำมันอยู่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องฟังเหตุผลของคณะก่อนว่าข้อจำกัดของ
คณะมีอะไร ซึ่งการปลูกปาล์มอาจจะมีข้อดีที่สามารถปลูกทิ้งไว้ได้เลย ไม่ต้องใช้คนดูแลมากนัก แต่เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ทราบข้อจำกัดของคณะเกษตรศาสตร์ อาจจะคิดว่าทำไมคณะจึงไม่ปลูกข้าวโพด อาหารสัตว์ ถ้า
หากจะใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของทุ่งใหญ่ปลูกข้าวโพด ข้อจำกัดของคณะเกษตรศาสตร์มีหรือไม่ ทั้งในเรื่องแรงงานหรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งหากคณะไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้ เรื่องการปลูกข้าวโพดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง
เงินหมุนเวียน อายุการเก็บเกี่ยวก็ไม่นาน เพียงแต่ว่าคณะต้องไปศึกษาว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนการปลูกข้าวโพดต่ำกว่า
ที่รัฐบาลประกัน ซึ่งข้าวโพดก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงและยังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแหล่งรองรับการซื้อขาย  
อีกด้วย หากคณะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำ แต่คณะต้องการสิ่งที่สนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยฯ หรือจาก
มหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถเสนอมาได้ ว่าต้องการสิ่งสนับสนุนอย่างไร 
 16. หากปลูกพืชเศรษฐกิจ (Cash crop) เป็นพืชระยะสั้น อย่างเช่น ข้าวโพด ที่สามารถจะเจริญเติบโต 
ได้เร็ว และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ทันที เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ของวิทยาเขต อีกทั้งวิทยาเขตมีพ้ืนที่
กว้างขวาง อาจจะใช้พ้ืนที่บางส่วนในการดำเนินการ โดยอาจจะร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการจะมาลงทุน ส่วน
ในเรื่องการจำหน่าย อาจจะติดต่อกับผู้แทน ร้านค้าปลีกต่าง ๆ  
 17. การที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีทั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ อาจจะร่วมมือกันทำในลักษณะของระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ือ
ดำเนินงานร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บริบทของการบริหารพ้ืนที่ 
ทุ่งใหญ่ 2,500 ไร่ นั้น เป็นการบริหารในบริบทเดิม เนื่องจากว่า ความเป็นเจ้าคือ เป็นของคณะเกษตรศาสตร์เดิม 
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแปลงยางพารา แปลงปาล์ม จะเป็นงานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อหักลบกลบหนี้ ก็
จะเหลือเงินอยู่ไม่มาก ซึ่งหลังจากการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2565 ตนและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้เดินทางไปยังพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และหารือกัน ได้ข้อสรุป คือ สำหรับ
พ้ืนที่ว่างเปล่า มหาวิทยาลัยฯ จะให้วิทยาเขตดำเนินการทำไปก่อน โดยใช้งบประมาณสะสมของพ้ืนที่ โดยขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการปลูกปาล์มไปแล้วในบางส่วนประมาณ 2,000 กว่าต้น ถ้าในแผนแม่บท (Master 
Plan) จะเป็นป่าเบญจพรรณ จริง ๆ แล้วนั้น เป็นป่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งเป้าหมายก็จะปลูกปาล์มใหม่ประมาณ 
4,000 กว่าต้น และจากการไปดูพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ จะมีแปลงปาล์มเก่าและแปลงยางพาราอยู่ ซึ่งมี
ผลผลิตต่ำ เนื่องจากว่าอายุมาก ไม่มีการปลูกใหม่เลย ดังนั้นเมื่อผลผลิตต่อไร่ต่ำ จากการหารือกันจึงคิดว่าจะนำพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งคืนมาให้กับ  วิทยาเขตดำเนินการ แต่ว่าตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ก็คือว่าในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน หมายถึงว่าบุคลากรของคณะจะเข้ามาช่วยในการบริหารตรงนี้ด้วย และได้มีการหารือเรื่องการแบ่ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ คิดว่าหลังการประชุมในวันนี้ ก็จะมี Master Plan ว่าเรื่องใดจะดำเนินการก่อนหรือหลัง 
ส่วนเรื่องที่ดำเนินการล่วงหน้าก็ทำไปแล้ว แต่ว่าพ้ืนที่ที่กำลังจะดำเนินการ มีการหารือตกลงกันแล้ว เช่น ยางพารา
โค่นไปกี่ไร่ จะปลูกทุเรียนกี่ไร่ จะปลูกปาล์มใหม่กี่ไร่ ก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย
ให้วิทยาเขต ดำเนินการจัดทำรายละเอียดในเรื่องของแผนการลงทุน และแผนในเรื่องของจุดคุ้มทุนขึ้นมา เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 ทั้งนี้ ในเรื่องของการขับเคลื่อนแพทย์แผนไทย จากการลงพ้ืนที่ในปัจจุบัน อาจารย์ยังมุ่งในเรื่องของ
การสอนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จนไม่มีการสร้างความโดดเด่นในเรื่องของแพทย์แผนไทย ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
คาดหวังเอาไว้ว่าจะต้องเกิดในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 ได้หารือกับทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ว่าจะนำผลงานวิจัย ที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มานำเสนอก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ใน
คราวหน้า ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี ดำเนินการ นำผลงานที่คิดว่ามีอนาคต แต่ว่าจะต้องไปทำกับ
ผู้ประกอบการภายนอก และต้องหาแหล่งทุนมาเสริม อันนั้นก็คือส่วนของงานวิจัยที่เกิดข้ึน ทีส่ามารถพัฒนาต่อได้  
 ทั้งนี้ เรื่องโรงนม มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการประสานเรื่องนี้มา แต่เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่
ผ่านมา จากการหารือเรื่องโรงนม คือมหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะให้เช่าขาด และมีขอบเขตงาน (TOR ) เรื่องของการ
ฝึกนักศึกษา แบบรัฐร่วมเอกชน แต่ปรากฏว่ามีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโควตานมโรงเรียนขึ้นมา ซึ่งเป็น
นโยบายของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปลี่ยนแปลงขึ้นมา ซึ่งปรากฏว่ายังไม่มีความ
แน่นอนและความชัดเจน และประเด็นสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) มีการเรียกสอบช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ความมั่นใจของคนที่จะเข้ามาทำโรงงานตรงนี้ เกิดขาดความมั่นใจ 
ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเดินหน้าใหม่ ว่าจะทำอย่างไร โดยรอให้เรื่องของโควตานมชัดเจนก่อน และจะดำเนินการทำลักษณะ
ของรัฐร่วมเอกชนด้วยกัน ให้เอกชนเช่าโรงนมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นฐานของการผลิตเลย แต่ว่าในเรื่องของการฝึก
นักศึกษา ต้องอยู่ใน TOR ด้วย 
  ในส่วนของการวางแผนสำหรับพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 2,500 ไร่ หากไปดูลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เรื่อง
ของแหล่งน้ำ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จะมี Master Plan อยู่ หากจะปลูกพืชที่มูลค่าสูง แต่ต้องใช้น้ำเยอะ ซึ่งใน
รายละเอียด มหาวิทยาลัยฯ ต้องคิดในเรื่องของระยะเวลาผลตอบแทน เพราะว่าพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ถ้าจะไปทำอย่างอ่ืน
อาจจะดำเนินการได้ยาก แต่แนวคิดที่หารือกัน เห็นว่า ยางพาราเป็นพืชที่ ไม่มีอนาคต เพราะฉะนั้นอาจจะ
เปลี่ยนเป็นปาล์มน้ำมัน ซึ่งยังพอมีอนาคตกว่า และปาล์มก็เป็นพืชที่ใช้น้ำไม่เยอะ และยังมีพ้ืนที่อีกเยอะมาก ที่
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สามารถจะปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่ ณ ปัจจุบัน เห็นว่าเรื่องปาล์ม ยังพอมีราคา ต้นทุนการผลิตจะสูง แต่
หากจะปลูกพืชอย่างอ่ืน จะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำมีไม่มาก นอกจากนี้จะมีการปลูกทุเรียน 40 ไร่ ซึ่งใน
เรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ จะรายงานสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะ เป็นวาระสืบเนื่องว่า เรื่องใดที่เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
ในวันนี้ แล้วมีความก้าวหน้าบ้าง ส่วนเรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยฯ ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจ โดยเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยฯ ติดปัญหาเรื่องการจ่ายค่าไฟ ซ่ึงไม่สามารถจ่าย
ค่าไฟโดยตรงให้กับบริษัทเอกชนได้ เพราะมีกฎหมายของกระทรวงการคลังว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น เพราะฉะนั้นบริษัทที่เข้ามาคือ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอ
เรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งบริษัทจะลงทุนให้มหาวิทยาลัยฯ โดยจะมี
เงื่อนไข และรายละเอียดทั้งหมดแล้วรวมทุกพ้ืนที่  ประมาณ 5 เมกะวัตต์กว่า โดยบริษัทจะลงทุนทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องลงทุนเลย แต่ประเด็นคือจะต้องมีการประกันอาคารอีก ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ซึ่งจะได้สรุปตัวเลขให้จบภายในเดือนนี้ว่าจะมีค่าประกันภัยอาคารเท่าใด โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องลงนาม 
MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่บริษัทมาลงทุน โดยที่มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเงินให้กับการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกับบริษัทที่มาลงทุนจะตกลงกันเองเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่ งจากส่วนลดที่บริษัทเสนอมา คำนวณจากตัวเลขค่าไฟ 
จะประหยัดไปได้ประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อปี แต่จะต้องมาคำนวณอีกว่า ค่าประกันภัยอาคารเป็นเท่าใด เพราะว่า
บริษัทที่มาดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ จะประกันเฉพาะแผงอย่างเดียว แต่มีเงื่อนไขว่าอาคารที่จะต้องมาวาง
แผงโซล่าร์เซลล์ต้องมีประกันภัยอาคารด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษารายละเอียดและทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่
สามารถประกันภัยอาคารได้ ยกเว้นจะใช้วิธีการว่าในอาคารมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการผลิตอยู่ ซึ่ง
เกี่ยวข้องการศึกษา เพราะฉะนั้นบางตึก บางอาคาร เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีเครื่องมือมาก อาคารเหล่านี้ก็ควรจะมีการประกัน แต่ต้องมาคำนวณตัวเลขเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ของการลดค่าไฟฟ้ากับค่าประกันภัยอาคารด้วย แต่หากกรณีมหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่สงขลา เมื่อ
มาคำนวณแล้วจะประหยัดค่าไฟได้ประมาณร้อยละ 30 ก็ต้องมีการคำนวณตัวเลขอีกว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 
กี่ปี ซึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะสรุปให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีใด เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ จะ
ลงทุนเองก็สามารถลงทุนได้ ถ้าสามารถประหยัดและคืนทุนภายใน  3-5 ปี แต่วิธีการดูแลรักษา ก็ต้องจ้าง 

Outsource ในการดูแล ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นอีก ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ ลงทุนแล้วคุ้มกว่าการไฟฟ้าลงทุน 
แล้วจ่ายผ่านการไฟฟ้า แต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกันภัยอาคารอีก เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างละเอียด  
ถี่ถ้วนก่อน ซึ่งผลเป็นประการใดจะได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของโรงนม จริง ๆ แล้วสามารถผลิตนมให้ได้มาตรฐานเพ่ือที่แปรรูปต่อเป็นนมอัดเม็ดได้ แต่ว่า
จะต้องไปเพ่ิมไลน์ในเรื่องของการทำอัดเม็ดเพ่ิม และอาจจะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม แต่ ณ ปัจจุบันที่วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไม่สามารถดำเนินการต่อได้นั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังมาขอเรียกดูหลักฐาน และมาสอบสวนเพ่ิมเติม จึงได้หยุดการดำเนินการใด ๆ ในเรื่องโรงนมไว้
ก่อน รอให้แน่ใจว่ากระบวนการของ ป.ป.ช. สิ้นสุดก่อน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงในเรื่อง
ของแพทย์แผนไทย ว่าปัจจุบันรายได้จากคลินิกการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้นจากเมื่อก่อน ได้ประมาณ 30,000 บาท
ต่อเดือน ปัจจุบันเพ่ิมเป็น 50,000 ต่อเดือน  เนื่องจากคลินิกได้มีศาสตร์ใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ือช่วยในการบำบัด ซึ่ง
ตอนนี้ผู้เข้ามาใช้บริการนวดค่อนข้างมาก เพราะว่าทางคลินิกให้ข้าราชการสำรองจ่าย และสามารถเบิกได้ ทำให้ผู้มา
ใช้บริการเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ ในเรื่องโรงงาน ซึ่งตอนนี้ได้มีการหารือกันในกลุ่มการแพทย์แผนไทยและกลุ่มสมุนไพรของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประชุมกันและหารือกับจังหวัดแล้ว โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะพัฒนาในเรื่อง
ของแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ได้มีการประสานหารือกันแล้วว่า หากจะทำโรงงานผลิตยา มหาวิทยาลัยฯ ควร
จะปรับปรุงส่วนไหน อย่างไรบ้าง ซ่ึงในเรื่องของโรงงานจะตอบโจทย์ของกลุ่มสมุนไพรของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ 
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เพราะว่าทางกลุ่มสมุนไรก็ไม่มีโรงงานที่จะตรวจสอบตรงนี้ให้ และในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีโรงงานค่อนข้าง
น้อย ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ มีโรงงานที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้ ก็จะเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 – 2570  ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว  เปลี่ยนเป็น  อาจารย์ขวัญตา  ตันติกำธน  เนื่องจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว  ย้าย
ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 
 

  2. ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตร ราย รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เกิดปราง  เนื่องจาก  ลาออกจาก
ราชการ 
  3. ปรับตำแหน่งทางวิชาการ ราย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชชา ชูเสียงแจ้ว จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ 
เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ผ่านการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๖ และหนั งสือที่  อว (วก) ๐๖๕๕/๑๓ ลงวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว. ๐๖๕๕.๑๓/๕๐   
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว 0655.13/131 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
จำนวน 1 ราย 

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 1 ราย โดย
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2566 เมื ่อวันที่ 3 
มกราคม 2566 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว 
(วก) ๐๖๕๕/๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตาม
หนังสือที่ อว. ๐๖๕๕.๑๓/๕๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว 0655.13/131 ลงวันที ่ 7 
กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2       
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อน
ครบวาระ 

 ความเป็นมา 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 23/2562  สั่ง ณ วันที่ 27  กันยายน  
2562 นั้น   
   เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการฯ ตามความในมาตรา ๑9 (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภาวิชาการจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจำในมหาวิทยาลัย ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
   ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้ดำเนิน
ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ของกลุ่มคณะเลือกตั้ง คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยรัตภูมิ  
โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภ าวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๔๙  โดยมีผู ้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ ่งคน คือ นายทีปกร  นฤมาณนลินี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งตามความในข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๔๙ กำหนดว่า กรณีกลุ่มคณะใด มีผู้สมัครเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับการ
เลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ โดยมิต้องมีการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มคณะเลือกตั้ง คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยรัตภูมิ แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง จำนวน 1 ราย คือ นายทีปกร  นฤมาณนลินี 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย คือ 
นายทีปกร  นฤมาณนลินี   

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (10) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “(10) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ” “(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย    อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทน
ตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย คือ นายทีปกร  นฤมาณนลินี  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
    ตามที่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖4 ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้
ตามความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

    1. นายนิพนธ์  ภิญโญ ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) กรรมการ  

    3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ   

    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ กรรมการ   
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ กรรมการ 
     
 
 
    6. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
    7. นายสืบพงศ์  กุษดี ผู้ช่วยเลขานุการ  
    8. นางสาวอัจฉรา  เจริญวิริยะภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ   

(17.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมาย) 

(17.3 ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ หรือผู้แทน) 

(17.4 ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
ผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหนา้
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทยีบเท่าคณะซึ่งคดัเลือก
กันเอง จำนวน 2 คน) 
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    เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒ 7 
พฤษภาคม ๒๕๖4 และแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใหม่ ด้วย
เหตุผล 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
    1.  เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ ตามความในข้อ 17.1 ราย นายนิพนธ์ ภิญโญ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการพิจารณา เนื่องจากประธานกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามความในข้อ ๑๘ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายนิพนธ์ ภิญโญ ยังเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามความในข้ อ ๒๗ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการทางจรรยาบรรณเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ไม่เป็นการใช้ดุลพินิจ
ซ้ำซ้อน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   2.  เนื่องจากกรรมการตามความในข้อ ๑๗.๔ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ได้
พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามความในข้อ 17 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามความในข้อ ๑๗.๔ ซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งคัดเลือก
กันเอง จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณายกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖4 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

1. ...................................................... ประธานกรรมการ   
 
 

   2.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) กรรมการ  
     
    
 
 

(อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมาย) 

(กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือ
รัฐศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลยั 
มอบหมาย) 
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    3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ   
     
    4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ กรรมการ   
    5.  ..................................................... กรรมการ 
     
 
 
    6.  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

    7.  นายสืบพงศ์  กุษดี ผู้ช่วยเลขานุการ  
  8.  นางสาวอัจฉรา  เจริญวิริยะภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ ๑๗ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ที่ ๑๙/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ลงวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖4  และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ดังนี้ 

1.  นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร  ประธานกรรมการ   
   2.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)   กรรมการ  
       3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ   
    4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  กรรมการ   
    5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  กรรมการ 
    6.  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
    7.  นายสืบพงศ์  กุษดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  
  8.  นางสาวอัจฉรา  เจริญวิริยะภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  และรับรองมติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 
ผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหนา้
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทยีบเท่าคณะซึ่งคดัเลือก
กันเอง จำนวน 2 คน) 

(ผู้อำนวยการกอง 
บริหารงานบุคคล) 

(นิติกร) 

(นิติกร) 

(ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ หรือผู้แทน) 
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7.4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความเป็นมา 
  ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  
ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ในการนี้ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ใน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใน
สถาบันหรือสำนักใดเหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาขึ้น  
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

  ๖.๑ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  ๖.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ๖.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

  ๖.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มี
การสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  ๖.๕ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแลสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ 
เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามองค์ประกอบในข้อ ๖.๒ ได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และข้อ ๖.๓ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภา
มหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 ๑.   อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๒.  ....................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๔.  ....................................................... กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
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๖.  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
   ๗.  นางสาวปวีณา   หีมชูด   ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการ  

สรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน
หรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยอธิการบดีได้
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหา
ผู้อำนวยการ ราย นายอดิศร  ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตใต้ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุม เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อทาบทาม
เพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66 โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66  โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายอดิศร  ขาวสังข์ ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก เป็นกรรมการ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังรายชื่อที่เสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.5  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ไตรมาส 2  เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการ
จัดการศึกษา จำนวน 49 รายการ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ในคราวประชุมเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 ได้มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2) จำนวน 50 
รายการ งบประมาณ 50,431,300  บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีบางหน่วยงานแก้ไขรายละเอียดประกอบตามมติของ
คณะกรรมการฯ ไม่แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติงบประมาณเงิน รายได้สะสม
ของหน่วยงาน ทั้งหมดจำนวน 49 รายการ วงเงินงบประมาณ 47,442,300 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
1.  สำนักงานอธิการบดี 2 รายการ 

 
1,117,500    

  ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย 1 รายการ 
 

657,500    

1. 1) ครุภัณฑ์สำหรับห้อง Studio       
บันทึกวีดีทัศน์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ 
ถ่ายทอดภาพ และเสียงผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1 ชุด 657,500 657,500 สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์ฯ ให้มีความพร้อมในบริการ
งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่ ทั น สมั ย  แ ล ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ               
เพื่ อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์     
บุคลากรของมหาวิทยาลั ย และ
หน่วยงานภายนอก  

 
 

     โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย  1 รายการ  460,000   
2. 1) โคพันธุ์บีฟมาสเตอร์แท้เพศผู้ 2 ตัว 230,000 460,000 โค รงก าร จัด ต้ั งศู น ย์ พั ฒ น าก าร   

เกษตรศรีวิชั ย  มีค วามประส งค์               
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ                 
พ่อพัน ธุ์ โค  เพื่ อทดแทนของเดิม                           
เพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ 
ในการจัดการเรียนรู้ของโครงการ
จัดต้ังศูนย์ฯ 
 

 
เงินรายได้สะสม
โครงการจัดต้ัง 

ศูนย์พัฒนาการเกษตร
ศรีวิชัย 

งานฟาร์ม 

2. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ  904,200   

3. 1) ครุภัณฑ์เพื่อการฝึกปฏิบัติทาง              
โภชนบำบัดทางการแพทย์ 

1 ชุด 904,200 904,200 คณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์ขอ
อนุมั ติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษา ให้มีความ
พร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะศิลปศาสตร ์

 
 
 

  
 
 
 
 
 

เงินรายได้
สะสม

มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ 
หน่วยงาน/รายการ จำนวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 รายการ 

 
2,473,500    

4. 1) โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 40 ชุด 6,950 278,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม      
คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

5. 2) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักศึกษา 45 ชุด 4,900 220,500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

6. 3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจัย 

1 รายการ 400,000 400,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อเป็น
ค่ าใช้ จ่ ายสนั บ สนุ นการบ ริ ห าร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของคณะฯ 

7. 4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  
พร้อมติดต้ัง 

25 ชุด 31,500 787,500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8. 5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมติดต้ัง 

25 ชุด 31,500 787,500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ  350,000    

9. 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจัย 

1 รายการ 350,000 350,000 คณะครุศาสตร์ฯ  มีความประสงค์ขอ
อนุ มั ติ เงิน รายได้สะสม  เพื่ อ เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ ายส นั บ สนุ น การบ ริห าร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของคณะฯ 

เงินรายได้สะสม      
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี

 
5. คณะบริหารธุรกิจ 8 รายการ  15,421,000   

10. 1) 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม 
เครื่องสำรองไฟฟ้า คณะบริหารธุรกิจ 

1 ชุด     2,401,500      2,401,500 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์  
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม      
คณะ 

บริหารธุรกิจ 

11. 2) ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 15 เครื่อง         39,900  598,500 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์  
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

12. 3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 

3 ชุด     2,035,000  6,105,000 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์  
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

13. 4) 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล 

100 เครื่อง         24,000  2,400,000 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์  
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
(ต่อ) คณะบริหารธุรกิจ        

14. 5) ไมโครโฟนไร้สาย 5 ชุด         24,000  120,000 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม      
คณะ 

บริหารธุรกิจ 
 
 

15. 6) ชุดเก้าอี้เลคเชอร์ ล้อเลื่อน ขาเหล็ก 1 ชุด       494,000        494,000  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

16. 7) ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด       390,000        390,000  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

17. 8) ชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด    2,912,000     2,912,000  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอ
อนุมั ติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 รายการ  1,579,370   

18. 1) โครงการซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน  
และระบบไฟฟ้ากำลัง อาคาร 31  

1 งาน    1,579,370  1,579,370 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อดำเนินโครงการซ่อมหลังคาและ
ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าของคณะฯ 

เงินรายได้สะสม      
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

7. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 3 รายการ  658,000   

      งานจัดการศึกษา 2 รายการ  108,000   

19. 
 

1) 
 
 

ชุดโทรทัศน์สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า  
65 นิ้ว พร้อมขาต้ัง 

1 เครื่อง 39,000 39,000 สำนั กงานวิ ทยาเขตตรั ง มี ความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์  เพื่ อใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

เงินรายได้สะสม
สำนักงาน 

วิทยาเขตตรัง 
งานจัดการศึกษา 

20. 2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 55 นิ้ว 

3 เครื่อง 23,000 69,000 สำนักงานวิทยาเขตตรั ง มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์  เพื่ อใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      งานหอพัก 1 รายการ  550,000   

21. 1) ปรับปรุงงานหอพัก มีนกร 4 1 งาน 550,000 550,000 สำนักงานวิทยาเขตตรั ง มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงงาน
หอพักของนักศึกษา  

เงินรายได้สะสม
สำนักงาน 

วิทยาเขตตรัง 
งานหอพัก 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 รายการ  610   

      งานจัดการศึกษา       

22. 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : เงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
มหาวิทยาลัย 1% (นำส่งรายการค้างจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

1 รายการ 610 610 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อนำส่งรายการ
ค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เงินรายได้สะสม          
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

งานจัดการศึกษา 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 รายการ  2,020   
      งานจัดการศึกษา       

23. 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : เงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
มหาวิทยาลัย 1% (นำส่งรายการค้างจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

1 รายการ 2,020 2,020 วิท ยาลั ยก าร โร งแ รมฯ  มี ค วาม
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่ อ น ำส่ งรายก ารค้ าง จ่ ายขอ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เงินรายได้สะสม          
วิทยาลัยการโรงแรมฯ

งานจัดการศึกษา 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
10.  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 รายการ 

 
2,275,000    

      งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา 2 รายการ  2,275,000   

24. 1) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ               
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           
และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

1 รายการ       300,000        300,000  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติ
ใช้เงินรายได้สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน ในการบริหารงานของ
สถาบันฯ 

 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
สถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
งานฝึกทักษะวิชาชีพ

แก่นักศึกษา 

25. 2) 
 

โครงการเตรียมความพร้อม                  
เพื่อรองรับการเปิดอาคารสถาน           
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 

1 โครงการ    1,975,000    1,975,000  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติ
ใช้เงินรายได้สะสม เพื่อดำเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ในการ
เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 

11.  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  3 รายการ  5,310,000   

      พื้นท่ีทุ่งใหญ่  (งานจัดการศึกษา) 3 รายการ  5,310,000   

26. 1) รถเกษตร ขนาดบรรทุก                      
ไม่น้อยกว่า 2 ตัน 

1 คัน 350,000 350,000 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุ ภัณ ฑ์  เพื่ อใช้ทดแทนของเดิม            
ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
สำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
 (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

งานจัดการศึกษา 
  

27. 2) กล้องวงจรปิด 1 ชุด 160,000 160,000 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันรักษา
ความปลอดภัยภายในสำนักงาน
วิทยาเขต  

28. 3) 
 

โรงเรือนผสมอาหารสัตว์ 
 

1 หลัง 4,800,000 
 

4,800,000 
 

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ )  มีความประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อดำเนิน
โครงการโรงเรือนผสมอาหารสัตว์ 
เพื่อใช้เป็นโรงเรือน ในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีความ
พร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

12.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 รายการ 
 

1,502,500    

      พื้นท่ีไสใหญ่ 2 รายการ  235,000   

29. 1) 
 

เครื่องฉายภาพมัลติมิเดีย 
โปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 

10 เครื่อง 20,000 200,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พื้ นที่ ไส ใหญ่ ) มี ความป ระส งค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุ ภัณ ฑ์  เพื่ อใช้ทดแทนของเดิม            
ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะวิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลย ี
(พื้นที่ไสใหญ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. 2) เครื่องวัดความเป็นกรด ด่าง 1 ชุด 35,000 35,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พื้ นที่ ไส ใหญ่ ) มี ความป ระส งค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื ่อในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

  (ต่อ)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

      พื้นท่ีทุ่งใหญ่ 3      รายการ  1,267,500   

31. 1) เก้าอี้ปฏิบัติการทางภาษา  60 ตัว           2,800  168,000 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พื้นที่ทุ่ งใหญ่ ) มีความประสงค์            
ขออนุมั ติเงินรายได้สะสม  เพื่ อ
จัดซื้ อครุ ภัณ ฑ์  เพื่ อใช้ ทดแทน
ของเดิม ในการจัดการเรียนการสอน
แก่ นั กศึ กษาให้ มี ความพร้อมมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะวิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลย ี
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

 

32. 
 

2) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม 70 ที่นั่ง 1 ชุด       499,500        499,500  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พื้นที่ทุ่ งใหญ่ ) มีความประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

33. 3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด       600,000       600,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พื้นที่ทุ่ งใหญ่ ) มีความประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

13.  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 6 รายการ  9,252,400   

34. 1) ครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัย        
และสนับสนุนการเรียนรู้            
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1 ชุด 2,000,000 2,000,000 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะเทคโนโลยี              

การจัดการ 
 

35. 2) 
 

ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย  ตำบลถ้ำใหญ่  
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2 ชุด 600,000 1,200,000 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

36. 3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่             
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1 ชุด 1,700,000 1,700,000 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

37. 4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
UX/UI Design  ตำบลถ้ำใหญ่           
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1 ชุด 2,000,000 2,000,000 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

38. 5) ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยี           
การจัดการ  ตำบลถ้ำใหญ่            
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1 ชุด 480,000 480,000 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

39. 6) โครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียน       
และปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 

1 งาน 1,872,400 1,872,400 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการจัด 
การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
14.  คณะเกษตรศาสตร์  6 รายการ 

 
5,356,200    

       พื้นท่ีทุ่งใหญ่ 
 

4 รายการ  4,642,200   

      (งานจัดการศึกษา) 2 รายการ  694,800 
 

  

40. 1) ครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive 
Classroom  
อาคารสัตวศาสตร์  ต.ทุ่งใหญ่  
อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 

1 ชุด       600,000  600,000 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะเกษตรศาสตร์ 

พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
 งานจัดการศึกษา 

41. 2) 
 

งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน :  
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 

1 รายการ    94,800 94,800 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
ในการบริหารงานของคณะฯ 
 

      (งานฟาร์ม) 2 รายการ  3,947,400   

42. 1) เครื่องแยกกากมูลโค ต.ทุ่งใหญ่             
อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 

1 ชุด 350,000 350,000 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

 
เงินรายได้สะสม 

คณะเกษตรศาสตร์ 
พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
 งานฟาร์ม  

43. 2) โครงการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1 โครงการ 3,597,400 3,597,400 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง
แปลงหญ้ าเลี้ ยงสั ตว์  เพื่ อ ให้การ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

       พื้นท่ีไสใหญ่ 
 

2 รายการ  714,000   

      (งานจัดการศึกษา) 2 รายการ  714,000  
 

 

44. 1) 
 

ครุภัณฑ์ห้อง Smart Interactive 
Classroom  
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

1 ชุด 600,000 600,000 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ ไสใหญ่ )           
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะเกษตรศาสตร์ 

พื้นที่ไสใหญ่ 
 งานจัดการศึกษา 

45. 2) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : 
ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงเรือนเกษตร
อัจฉริยะด้านการปลูกพืช  
พร้อมครุภัณฑ์ 

1 งาน 114,000 114,000 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ ไสใหญ่ )   
มีความประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้
สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานใน
การบริหารงานของคณะฯ 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
15.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 รายการ 

 
770,000    

      (งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา) 2 รายการ  770,000   

46. 1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์           
สำหรับโรงพยาบาลปศุสัตว์
นครศรีธรรมราช 

1 ชุด 290,000 290,000   คณะสัตวแพทยศาสตร์  มี ความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา                 
เพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดการ
เรียนการสอน  และให้บ ริการใน
โรงพยาบาลปศุสัตว์ 
 

  

47. 2) 
 

ครุภัณฑ์สำนักงานโรงพยาบาลปศุสัตว์
นครศรีธรรมราช 

1 ชุด 480,000 480,000 คณ ะสัตวแพทยศาสตร์  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา                 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียน
การสอน และให้บริการในโรงพยาบาล
ปศุสัตว์ 
 

16.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 รายการ  470,000    

      (งานจัดการศึกษา) 1 รายการ  320,000   

48. 1) ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล 
 

10 ชุด 32,000 320,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความ
ประสงค์ ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีความพร้อม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
เงินรายได้สะสม 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
งานจัดการศึกษา 

 
      (งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา) 1 รายการ  150,000   

49. 1) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน :  
วัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพนักศึกษาด้านการจัดการอาหาร 
และบริการ 

1 รายการ 150,000 150,000 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในการ
บริหารงานของคณะฯ 
 
 

 
เงินรายได้สะสม 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
งานฝึกทักษะวิชาชีพ

นักศึกษา 
 

  รวมท้ังสิ้น 49 รายการ  47,442,300   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 
จำนวน 49 รายการ เป็นเงิน 47,442,300 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
(รายงานข้อมูลเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ยังปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการปรับปรุงบัญชี) หลังหักอนุมัติ
ขอใช้ในครั้งนี้ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

เงินรายได้สะสม 
คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ 
งานฝึกทักษะ

วิชาชีพนักศึกษา 
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  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)         11,151,634.35  -  -  -          11,151,634.35 

   1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(งานหอพัก)                    317,213.77   -  -  -                     317,213.77 

   2.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ              10,834,420.58  -   -  -                10,834,420.58 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)          43,357,848.94   14  รายการ          12,459,700.00           30,898,148.94 

   1.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานหอพัก)                 2,419,721.23   -  -                                      -                    2,419,721.23 

   2.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 6,722,960.95       3  รายการ                 5,310,000.00                  1,412,960.95 

   3.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)              11,192,933.37       2  รายการ                 3,947,400.00                  7,245,533.37 

   4.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 3,433,920.28       2  รายการ                    694,800.00                  2,739,120.28 

   5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,999,987.18       1  รายการ                    150,000.00                  1,849,987.18 

   6.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 1,815,904.87       1  รายการ                    320,000.00                  1,495,904.87 

   7.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 4,496,945.37       2  รายการ                    770,000.00                  3,726,945.37 

   8.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 1,467,157.37   -  -                                      -                    1,467,157.37 

   9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 9,808,318.32       3  รายการ                 1,267,500.00                  8,540,818.32 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)          98,874,306.50   10  รายการ          10,201,400.00           88,672,906.50 

   1.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานหอพัก)                 1,247,115.13   -  -  -                  1,247,115.13 

   2.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีไสใหญ่              23,225,082.70   -  -  -                23,225,082.70 

   3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,343,435.37   -  -  -                  1,343,435.37 

   4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่              29,542,577.40       2  รายการ                    235,000.00                29,307,577.40 

   5.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 2,890,316.10   -  -  -                  2,890,316.10 

   6.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่                 7,006,673.31       2  รายการ                    714,000.00                  6,292,673.31 

   7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พ้ืนท่ีไสใหญ่(ปกติ ระดับป.ตรี(สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการค้า))

                1,623,926.00   -  -  -                  1,623,926.00 

   8.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พ้ืนท่ีไสใหญ่              31,995,180.49       6  รายการ                 9,252,400.00                22,742,780.49 

 เงินรายได้สะสม 
ณ 6 ก.พ.66 
รวมเงินลงทุน
หลังหักเงินกัน

 จ านวนรายการ
ท่ีขออนุมัติใช้

คร้ังน้ี
ช่ือหน่วยงาน

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม
ท่ีขออนุมัติคร้ังน้ี

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม

คงเหลือ
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”  ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  
ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็น
คราวๆ ไป  

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ให้
อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

  วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)        653,708,748.12   16  รายการ          20,728,070.00         632,980,678.12 

   1.คณะวิศวกรรมศาสตร์              55,627,211.64       5  รายการ                 2,473,500.00                53,153,711.64 

   2.คณะบริหารธุรกิจ            194,256,541.18       8  รายการ               15,421,000.00             178,835,541.18 

   3.คณะศิลปศาสตร์              73,742,191.11       1  รายการ                    904,200.00                72,837,991.11 

   4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              31,106,150.46       1  รายการ                 1,579,370.00                29,526,780.46 

   5.วิทยาลัยรัตภูมิ(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,197,440.00   -  -  -                  1,197,440.00 

   6.วิทยาลัยรัตภูมิ                 3,568,572.92   -  -  -                  3,568,572.92 

   7.ส่วนกลางสงขลา            282,302,816.88   -  -  -             282,302,816.88 

   8.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี              11,907,823.93       1  รายการ                    350,000.00                11,557,823.93 

  วิทยาเขตตรัง          80,743,959.80     7  รายการ            2,935,630.00           77,808,329.80 

   1.ส านักงานวิทยาเขตตรัง(งานหอพัก)                 4,788,141.33       1  รายการ                    550,000.00                  4,238,141.33 

   2.ส านักงานวิทยาเขตตรัง              18,914,779.81       2  รายการ                    108,000.00                18,806,779.81 

   3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                    937,313.62   -  -  -                     937,313.62 

   4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง              17,537,163.57       1  รายการ                            610.00                17,536,553.57 

   5.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,107,605.57   -  -  -                  1,107,605.57 

   6.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว(ปกติ ระดับป.ตรี(สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการค้า))

                5,414,132.57   -  -                                      -                    5,414,132.57 

   7.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว              12,161,743.53       1  รายการ                         2,020.00                12,159,723.53 

   8.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 5,169,183.76       2  รายการ                 2,275,000.00                  2,894,183.76 

   9.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                                      -     -  -  -                                       -   

   10.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี              14,713,896.04   -  -  -                14,713,896.04 

  ส านักงานอธิการบดี        292,712,056.08     2  รายการ            1,117,500.00         291,594,556.08 

   1.ส านักงานอธิการบดี            287,902,756.19       1  รายการ                    657,500.00             287,245,256.19 

   2.โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 4,809,299.89       1  รายการ                    460,000.00                  4,349,299.89 

รวมท้ังส้ิน::     1,180,548,553.79   49  รายการ              47,442,300     1,133,106,253.79 

ช่ือหน่วยงาน

 เงินรายได้สะสม 
ณ 6 ก.พ.66 
รวมเงินลงทุน
หลังหักเงินกัน

 จ านวนรายการ
ท่ีขออนุมัติใช้

คร้ังน้ี

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม
ท่ีขออนุมัติคร้ังน้ี

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม

คงเหลือ
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในส่วนของโรงเรือนผสมอาหารสัตว์ บางส่วนมหาวิทยาลัยฯ อาจจะบริหารจัดการเอง บางส่วน
อาจจะใช้ Outsource จากภายนอก และในการดำเนินการ ควรจะดำเนินการให้ครบวงจร นอกจากผลิตอาหารเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว อาจจะต้องจำหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ด้วย 
   2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะติดตามในเรื่องมาตรฐานของโรงเรือนผสมอาหารสัตว์ ในเรื่องของการทำ  
อาหารหมัก  TMR ของโคนม - โคเนื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการร่างมาตรฐานออกมาควบคุม มหาวิทยาลัยฯ จึงควรพยายามทำให้
ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่สุด 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. ในลำดับที่ 28  หน่วยงานพื้นที่ทุ่งใหญ่ โรงเรือนผสมอาหารสัตว์ จำนวน 4,800,000 บาท 

ให้ใช้แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (ยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย) 
  ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  ของหน่วยงานหลังหักอนุมัติ           

ขอใช้ในครั้งนี้ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)         11,151,634.35  -  -  -          11,151,634.35 

   1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(งานหอพัก)                    317,213.77   -  -  -                     317,213.77 

   2.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ              10,834,420.58  -   -  -                10,834,420.58 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)          43,357,848.94   13  รายการ            7,659,700.00           35,698,148.94 

   1.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานหอพัก)                 2,419,721.23   -  -                                      -                    2,419,721.23 

   2.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 6,722,960.95       2  รายการ                    510,000.00                  6,212,960.95 

   3.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)              11,192,933.37       2  รายการ                 3,947,400.00                  7,245,533.37 

   4.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 3,433,920.28       2  รายการ                    694,800.00                  2,739,120.28 

   5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,999,987.18       1  รายการ                    150,000.00                  1,849,987.18 

   6.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 1,815,904.87       1  รายการ                    320,000.00                  1,495,904.87 

   7.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 4,496,945.37       2  รายการ                    770,000.00                  3,726,945.37 

   8.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 1,467,157.37   -  -                                      -                    1,467,157.37 

   9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                 9,808,318.32       3  รายการ                 1,267,500.00                  8,540,818.32 

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)          98,874,306.50   10  รายการ          10,201,400.00           88,672,906.50 

   1.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานหอพัก)                 1,247,115.13   -  -  -                  1,247,115.13 

   2.ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีไสใหญ่              23,225,082.70   -  -  -                23,225,082.70 

   3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,343,435.37   -  -  -                  1,343,435.37 

   4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่              29,542,577.40       2  รายการ                    235,000.00                29,307,577.40 

   5.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 2,890,316.10   -  -  -                  2,890,316.10 

   6.คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่                 7,006,673.31       2  รายการ                    714,000.00                  6,292,673.31 

   7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พ้ืนท่ีไสใหญ่(ปกติ ระดับป.ตรี(สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการค้า))

                1,623,926.00   -  -  -                  1,623,926.00 

   8.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พ้ืนท่ีไสใหญ่              31,995,180.49       6  รายการ                 9,252,400.00                22,742,780.49 

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม
ท่ีขออนุมัติคร้ังน้ี

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม

คงเหลือ

 เงินรายได้สะสม 
ณ 6 ก.พ.66 
รวมเงินลงทุน
หลังหักเงินกัน

 จ านวนรายการ
ท่ีขออนุมัติใช้

คร้ังน้ี
ช่ือหน่วยงาน
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 2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน จำนวน 49 รายการ 
เป็นเงิน 47,442,300 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการ
ครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและคำนึงถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

  3. รับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.1 ติดตามวาระเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในวาระสืบเนื่อง  
 นายนิพนธ์  ภิญโญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องเชิงนโยบายในการประชุมวันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างยิ่ง ในการ
ที่จะแก้ปัญหาวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉะนั้น จึงเห็นว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คราวหน้า ควรจะนำประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีการถกเถียงหรือพิจารณากันในวันนี้ นำมาเป็นนโยบายหรือเป็นเรื่องสืบเนื่อง เพ่ือจะฟังความคิดเห็น
หรือเสียงสะท้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะ
ดำเนินการหรือไม่ หรือต้องการจะดำเนินการแต่มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการติดตามว่ามีการ
ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง 

  วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)        653,708,748.12   16  รายการ          20,728,070.00         632,980,678.12 

   1.คณะวิศวกรรมศาสตร์              55,627,211.64       5  รายการ                 2,473,500.00                53,153,711.64 

   2.คณะบริหารธุรกิจ            194,256,541.18       8  รายการ               15,421,000.00             178,835,541.18 

   3.คณะศิลปศาสตร์              73,742,191.11       1  รายการ                    904,200.00                72,837,991.11 

   4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              31,106,150.46       1  รายการ                 1,579,370.00                29,526,780.46 

   5.วิทยาลัยรัตภูมิ(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,197,440.00   -  -  -                  1,197,440.00 

   6.วิทยาลัยรัตภูมิ                 3,568,572.92   -  -  -                  3,568,572.92 

   7.ส่วนกลางสงขลา            282,302,816.88   -  -  -             282,302,816.88 

   8.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี              11,907,823.93       1  รายการ                    350,000.00                11,557,823.93 

  วิทยาเขตตรัง          80,743,959.80     7  รายการ            2,935,630.00           77,808,329.80 

   1.ส านักงานวิทยาเขตตรัง(งานหอพัก)                 4,788,141.33       1  รายการ                    550,000.00                  4,238,141.33 

   2.ส านักงานวิทยาเขตตรัง              18,914,779.81       2  รายการ                    108,000.00                18,806,779.81 

   3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                    937,313.62   -  -  -                     937,313.62 

   4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง              17,537,163.57       1  รายการ                            610.00                17,536,553.57 

   5.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 1,107,605.57   -  -  -                  1,107,605.57 

   6.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว(ปกติ ระดับป.ตรี(สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการค้า))

                5,414,132.57   -  -                                      -                    5,414,132.57 

   7.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว              12,161,743.53       1  รายการ                         2,020.00                12,159,723.53 

   8.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 5,169,183.76       2  รายการ                 2,275,000.00                  2,894,183.76 

   9.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                                      -     -  -  -                                       -   

   10.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี              14,713,896.04   -  -  -                14,713,896.04 

  ส านักงานอธิการบดี        292,712,056.08     3  รายการ            5,917,500.00         286,794,556.08 

   1.ส านักงานอธิการบดี            287,902,756.19       2  รายการ                 5,457,500.00             282,445,256.19 

   2.โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย(งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)                 4,809,299.89       1  รายการ                    460,000.00                  4,349,299.89 

รวมท้ังส้ิน::     1,180,548,553.79   49  รายการ              47,442,300     1,133,106,253.79 

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม

คงเหลือ
ช่ือหน่วยงาน

 เงินรายได้สะสม 
ณ 6 ก.พ.66 
รวมเงินลงทุน
หลังหักเงินกัน

 จ านวนรายการ
ท่ีขออนุมัติใช้

คร้ังน้ี

 งบประมาณ
เงินรายได้สะสม
ท่ีขออนุมัติคร้ังน้ี
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8.2 การดำเนินการทีธ่รณีสงฆ์ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบ 
 นายนิพนธ์  ภิญโญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่าประเด็นเรื่องที่

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบบ้านรัตนพฤกษ์  ชอว์ จากผู้มีศรัทธา แต่ที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งคิดว่ากรณีนี้ยังไม่น่าจะเป็น
สินทรัพย์ของวัด เพราะว่าเจ้าของยังครอบครองและยังนำมามอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเจ้าของบ้านน่าจะไปขอใช้
หรือขอเช่าที่วัด คงไม่ใช่เขตพุทธาวาส แต่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งจะต้องทำสัญญาเช่ากับสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องไปดำเนินการทำสัญญาเช่ากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ซึ่งสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ ไม่ได้มีราคาสูง และมั่นคงถือว่าเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดไป 
แล้วประเด็นสำคัญท่ีสุด ในกรณีท่ีศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีเจตจำนงที่
จะบริจาคที่ธรณีสงฆ์ที่บริเวณเกาะราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งหากดำเนินการถึง
ขั้นส่งมอบกัน มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องไปดำเนินการขอเช่ากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งต่อไป 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการโรงแรม ทางการท่องเที่ยว เป็นสถานที่แสดงสินค้าหรือผลผลิต
ของนักศึกษา หรือมีโครงการเกิดขึ้นต่อไปได้ และประเด็นต่อเนื่อง คือการทำนิติกรรมสัญญาเช่า ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรรับหลักการในเรื่องนี้ก่อน และไปดำเนินการ
ต่อไป 
  นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีที่ธรณีสงฆ์ มี
หลายประเภท มีทั้งประเภทที่อำนาจหน้าที่ การอนุญาต คืออำนาจของเจ้าอาวาส หรือธรณีสงฆ์แบบใดที่อยู่ในอำนาจ
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องไปประสานว่าที่ได้รับมอบ นั้น เป็นธรณี
สงฆ์ประเภทใด เพ่ือจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป  
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8.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ของวิทยาเขตตรัง  
 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า กรณีปัญหาเรื่องแนวเขต
ที่ดินของวิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ที่แยกเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และของกรมป่าไม้ ฉะนั้น
เรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการเรื่องแนวเขต และในการ
ดำเนินการควรจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีความรู้หลากหลายมาช่วยดำเนินการ เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวสามารถสรุปได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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8.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566     
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ประจำเดือนมีนาคม 2566  โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 225-3/2566 จากเดิมที่กำหนดในวัน
พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นั้น ให้เลื่อนวันประชุม เป็น 
วันอังคาร ที่ 21  มีนาคม 2566 เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 7 หน่วยงาน จะครบวาระในการดำรง
ตำแหน่งในวันที่ 21 มีนาคม 2566 จึงต้องขอเลื่อนวันประชุม เพ่ือที่จะได้ดำเนินการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 
7 หน่วยงาน ได้ตามกำหนดเวลา  
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.15 น. 
 
 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒  

 

 


